



ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ครั้งที่ ๓

ตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้ขอแจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น แต่เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) พบการแพร่ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและในจังหวัดข้างเคียง และยังคงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชุมพร และตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๔ และฉบับที่ ๒๕ ได้กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมและบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ จังหวัด และกำหนดให้จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงออกคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๒๐๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ต่อนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และเพื่อให้การปฏิบัติราชการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางปฏิบัติราชการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนสอนได้เฉพาะรูปแบบดังต่อไปนี้


- ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม (On-Air)
- ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (On-line)
- ๑.๓ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ (On-Demand)
- ๑.๔ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On-Hand)

๒. งดการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) ทุกระดับขึ้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน (On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ผ่านทางเพจ Facebook “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร”

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนยึดถือปฏิบัติตามประกาศของวิทยาลัยฯ ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปัจจุบันอย่างใกล้ชิด และเคร่งครัด และให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดจากวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต. 

(นิพนธ์ ภูทลับ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร